

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
**ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 142 (2/2561) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
5.1	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564) โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและกองนโยบายและแผนรับทราบและดำเนินการต่อไป
5.2	การหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลว่ามีความสอดคล้อง รองรับกับการออกประกาศจ้างบุคลากรของวิทยาการพยาบาล โดยให้ดำเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการ ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง	คณบดีกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองรับทราบและดำเนินการต่อไป
5.3	การพิจารณาแนวทางการกำกับมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแนวทางการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา และ 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการชี้แจงนักศึกษาปัจจุบันรับทราบ และพิจารณาปรับชื่อหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันให้เป็นชื่อเดียวกันทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกองมาตรฐานวิชาการรับทราบและดำเนินการต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4	การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอต่อสกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และกองมาตรฐานวิชาการฯ รับทราบและดำเนินการต่อไป
5.5	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 3) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และนำเสนอต่อ สกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และกองมาตรฐานวิชาการฯ รับทราบและดำเนินการต่อไป
5.7	การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อานเป็รื่อง เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย	นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งและประกาศใช้แล้ว